

UBND TỈNH KIÊN GIANG
VĂN PHÒNG

Số: 13 /TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 07 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành tại Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 (trực tuyến với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố). Nội dung Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh. Lãnh đạo các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đại biểu là Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, vắng 01 thành viên (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung đi công tác), 02 thành viên UBND tỉnh cử cấp phó tham dự (Sở Nội vụ (ông Hồ Minh Hải), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Võ Thanh Bình)); Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (không phải là Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh), lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Ban Giám hiệu các trường cao đẳng; lãnh đạo các công ty có vốn Nhà nước; lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 01 Ủy ban nhân dân cấp huyện cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tại điểm cầu của cấp huyện (Hòn Đất (ông Đỗ Văn Tân)).

Sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020.

Các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các địa phương (*Rạch Giá, Phú Quốc, Vĩnh Thuận, Châu Thành*), các sở, ngành (*Thông tin và Truyền thông, Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh*) và ý kiến của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Kiên Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành có ý kiến kết luận như sau:

1. Hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trong thực hiện “*mục tiêu kép*”, trong phòng chống dịch Covid-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế, kết quả đạt và vượt kế hoạch 16/22 chỉ tiêu, tuy nhiên vẫn còn 06 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (*tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành thủy sản, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội*), việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao vẫn còn 14 nhiệm vụ trễ hạn... Nguyên nhân của những hạn chế yếu kém nêu trên, bên cạnh nguyên nhân khách quan, thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu của một số đơn vị chưa cao, thiếu quyết liệt...

2. Nhiệm vụ tập trung chỉ đạo điều hành trong năm 2021

Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, có ý nghĩa quan trọng tạo đà cho sự phát triển những năm tiếp theo. Dự báo dịch Covid-19 chưa thể sớm kết thúc, tác động tiêu cực có thể kéo dài, tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nhất là thương mại, dịch vụ, du lịch; biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, sự thay đổi các loại hình kinh doanh, phương thức sản xuất, tiêu dùng vừa là thời cơ, vừa là thách thức...

Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND tỉnh nêu tại Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 (*Báo cáo số 489/BC-UBND ngày 31/12/2020*); yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát lại các nhiệm vụ, đặc biệt là 14 nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao còn trễ hạn, 06 chỉ tiêu không đạt kế hoạch; phải xác định được nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đồng thời đề xuất các giải pháp để khắc phục trong năm 2021.

a) *Triển khai nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025:*

Căn cứ Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định (*hoàn thành theo tiến độ trong quý I và Quý II*).

b) *Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội.*

(i) *Tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ, các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19:*

Dự báo tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu cơ quan thường trực, các ngành và địa phương **tuyệt đối không chủ quan, lơ là** theo dõi nắm sát tình hình, tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc các phương pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả việc chốt chặn, kiểm soát chặt việc nhập cảnh trên các tuyến biên giới đường bộ, đường biển, đặc biệt là tại các tuyến đường mòn lối mở, phải kiểm soát được khu vực biên giới và nội địa. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại khu vực cửa khẩu, tuyến biên giới...

Đối với đề xuất bổ sung các lực lượng trên tuyến biên giới để đảm bảo lực lượng phòng chống Covid-19, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì tham mưu đề xuất UBND tỉnh.

(ii) *Về phát triển kinh tế - xã hội:*

Dự kiến Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp cuối năm vào 02 ngày (12 – 13/01/2021) sẽ thảo luận và quyết nghị các chỉ tiêu do UBND tỉnh đề xuất, ngay sau nghị quyết ban hành, UBND tỉnh sẽ triển khai ngay kế hoạch và phân công cho các sở ngành để thực hiện từng chỉ tiêu, từng lĩnh vực để thực hiện. Bên cạnh 22 chỉ tiêu cơ bản, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất bổ sung các chỉ tiêu cho các sở ngành để thuận tiện cho công tác theo dõi chỉ đạo điều hành, kiểm điểm tiến độ. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất **đảm bảo tốc độ tăng trưởng từ 6,01% trở lên.**

Tích cực triển khai các giải pháp để phục hồi và tăng tốc phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là du lịch để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. đẩy mạnh các hoạt động thu hút các nguồn lực, nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, mở rộng hợp tác, đầu tư, thương mại, du lịch, huy động tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển phục hồi và tăng tốc phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là du lịch để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

c) Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

- Tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

- Khắc phục nghiêm các hạn chế năm 2020, yêu cầu người đứng đầu các sở ngành và địa phương, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, sâu sát, quyết liệt hơn trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong xử lý một số vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các địa phương không đùn đẩy trách nhiệm, quan tâm thực hiện đến nơi, đến chốn ... Các Sở ngành, tăng cường phối hợp nắm tình hình để kịp thời tháo gỡ cho các địa phương.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ hội họp, các Thành viên UBND tỉnh tham dự đầy đủ các họp thường kỳ, cử người tham dự không đúng thành phần, báo cáo chủ trì khi vắng, cử người dự thay.

- Rà soát lại quy chế làm việc, quy định chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình để đảm bảo dân chủ, đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

d) Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt quy chế phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh. Trả lời đầy đủ, kịp thời kiến nghị của cử tri thực hiện nghiêm quy định về giám sát của HĐND tỉnh.

đ) Đối với UBND cấp huyện:

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong lãnh đạo điều hành toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất trên các địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo, hoàn thành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đối với các dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án, công trình trọng điểm.

e) Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân, tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp còn tồn đọng kéo dài. Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không để phát sinh hình thành điểm nóng.

g) Phục vụ Nhân dân đón năm mới 2021 và tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn; UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh chỉ đạo (các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về Tết), đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Nhân dịp năm mới 2021, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, chúc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh và địa phương **“Mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, năm mới thắng lợi mới”**.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành tại cuộc họp kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 đến Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện biết để triển khai thực hiện. *L. Minh*

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (A và B);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự họp;
- LĐVP;
- CVNC;
- Lưu: VT, pxquyet.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Thị Lệ Hảo